



ต้นจาก ต้นจากเป็นไม้ในตระกูลปาล์ม ชอบขึ้นบริเวณดินเลนที่มีน้ำเค็มท่วมถึง มีถิ่นกำเนิดในบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ ไทย ลำต้นของจากเป็นลำต้นใต้ดิน โผล่ก้านใบและตัวใบขึ้นมาเหนือพื้นดิน มีลำต้นแตกแขนงอยู่ใต้ดิน ลักษณะเป็นใบขนาดคล้ายใบมะพร้าว สีเขียวเข้มมัน ผลมีลักษณะคล้ายระกำ แต่ไม่มีหนาม เรียบเป็นมัน ติดแน่นรวมกันอยู่เป็นช่อ ดอกรูปกลม เรียกกันว่า “โหม่งลูกจากอ่อนที่ยังไม่มีเนื้อใน นำมารับประทานอาหาร เป็นผักเหนาะน้ำพริก หรือกินกับแกงไตปลา ผ่าเอาเมล็ดมารับประทานสดเป็นผลไม้หรือนำมาเชื่อมรับประทานมาเป็นอาหารหวานได้



ต้นตะขุน เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น ลักษณะโคนต้นมีรากแผ่ออกเป็นพุ่มพวงขนาดใหญ่ ผลมีขนาดและรูปร่างคล้ายมะตูม เมื่อผลแก่จะแตกออกมีเมล็ดขนาดใหญ่อยู่ภายใน ลักษณะใบเรียวยาวเล็กมีจำนวนมากแหล่งที่พบ พบขึ้นอยู่ทางป่าดงในถัดจากโกงกางเข้าไปซึ่งเป็นเขตตะขุน ชาวบ้านในบริเวณที่มีต้นตะขุนขึ้นจะนำต้นตะขุนที่แก่ได้ขนาดแล้วนำมาเผาทำเป็นถ่าน จะได้ถ่านที่มีคุณภาพดี ปริมาณดีถ้าเผาเพื่อใช้ในประกอบอาหารและเพื่อจำหน่ายซึ่งจะได้ราคาที่ดีรวมทั้งเป็นที่นิยมของท้องตลาด เนื่องจากความร้อนที่ได้จากถ่านไม้ตะขุนให้ความร้อนที่ดีและ

แรงมากกว่าไม้อื่น ๆ ส่วนผลของต้นตะขุนนั้นเมื่อแก่จัด ชาวบ้านจะนำไปทำเป็นสีย้อมอวน โดยจะให้สีน้ำตาลเปลือกไม้ สีอ่อนหรือเข้มแล้วแต่ความแก่ของผล



ต้นตะบัน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 5-8 เมตร ผลัดใบ แต่ผลัดใบใหม่เร็ว เรือนยอดแน่นทึบ แผ่กว้าง ลำต้นกลม คดงอ แตกกิ่งต่ำใกล้โคนต้น เปลือกสีเทาอมน้ำตาลตกเป็นร่องดินตามความยาวของลำต้น ไม่มีพุ่มพวงและรากหายใจ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ชั้นเดียว มีใบย่อย 2-5 คู่ แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจ หรือใบโพธิ์ ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงช่อใหญ่ ตามซอกใบและปลายกิ่งประกอบด้วยดอกจำนวนมาก ดอกสีขาวครีม กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ ไม่ติดกัน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ เกสรเพศผู้สีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ผลกลม มีร่อง หรือเป็นพูเล็กน้อยผลแก่สีเขียวหรือเขียวอมประโยชน์ปลูกให้ร่มเงา ริมชายหาดสวยงามใช้เผาทำถ่านที่ให้ความร้อนสูงกว่าไม้ชนิดอื่น



โกงกางใบใหญ่ ต้นโกงกางใบใหญ่ จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นมีลักษณะเปลือยตรง ด้านรับแสงจะมีกิ่งก้านมาก เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเทา เปลือกต้นค่อนข้างเรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นๆ ส่วนเปลือก

ในเป็นสีส้ม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ฝักโดยตรง โดยใช้ฝักแก่ที่ยังสมบูรณ์ไม่มีโรคและแมลงเข้ามาทำลาย ดอกโกงกางใบใหญ่ ออกดอกเป็นช่อแบบ Cymes ในแต่ละช่อดอกจะประกอบไปด้วยดอกประมาณ 2-12 ดอก ดอกมีสีขาวอมสีเหลือง มีกลีบอยู่รอบดอก มีอยู่ด้วย 4 กลีบ ลักษณะของกลีบรอบกลีบดอกเป็นรูป และดอกจะมีเกสรตัวผู้จำนวน 8 อัน ยาวประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตร



ฝาดดอกแดง เป็นไม้ต้นขนาดกลาง - ใหญ่สูง 10 - 30 เมตร ราก มีรากพิเศษออกตามลำต้นเป็นรากหายใจเปลือกสีน้ำตาล มีรอยแตกเป็นร่องลึก เปลือกในสีแดงเข้ม หรือ สีส้มใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง หนาแน่นที่ปลายกิ่ง แผ่นใบ ก้านใบสั้น ใบสีเขียวเข้มดอกช่อกระจะ แต่ละช่อยาว 2 - 5 เซนติเมตร มีดอก 5 - 15 ดอก ผลแก่สีน้ำตาลแดง ฝาดดอกแดง เจริญเติบโตได้ดีบริเวณด้านในของป่าชายเลน ที่เป็นดินร่วนและมีความเค็มน้อย และมักพบขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณปากแม่น้ำ ที่เป็นดินเลน ออกดอก ผลเดือนพฤศจิกายน - เมษายนประโยชน์ เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน ทำถ่าน เปลือก นำมาทบแช่น้ำให้สีฝาด ย้อมผ้า ย้อมจีวร พระสงฆ์



ต้นลำแพน เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก - ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ มีรากหายใจรูปกรวยแหลมยาวคล้ายหมุดแทงเหนือพื้นดินรอบโคนต้น ลำต้น ตั้งตรง มีเนื้อไม้ กิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมใบ ใบเดี่ยว เรียง

ตรงข้ามแผ่นใบรูปไข่กว้าง หรือ รูปเกือบกลมปลายใบกลมกว้าง โคนใบไม่สอบแคบมักกลมฐานใบกลมซี่ยาวขมดอก ออกเป็น ดอกเดี่ยว เป็นคู่หรือ เป็นช่อกระจุก 3 ดอก ออกดอก - ผล ตลอดปี ประโยชน์ ผลมีรสออกเปรี้ยว สามารถรับประทาน แก้ ร้อนในกระหายน้ำได้



ลำพูมีลักษณะเรือนยอดเป็นทรงพุ่มมีการเจริญติดต่อกันไป ลำต้นค่อนข้างกลมมีกิ่งเกิดในแนวตั้ง เจริญทางด้านข้าง มากกว่าทางยอด เมื่อลำต้นแตกหักจะสร้างกิ่งใหม่ขึ้นได้ เนื่องจากมีตาสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะใบเป็นใบ เดี่ยวขนาดเล็ก สีเขียว ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกเดี่ยวออก บริเวณปลายยอด ลักษณะผลแก่มีเปลือกหนาสีเขียวอม เหลือง เนื้ออ่อนนุ่ม ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ประมาณ 1000 ถึง 2500 เมล็ดผลลำพูแก่มีกลิ่นแรง จะร่วงหล่นระหว่างเดือน มิถุนายนถึงกันยายน เป็นพืชที่รับประทานได้ ดอกนำไปแกง ส้มหรือใช้เป็นผักสด รับประทานกับขนมจีน



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางตะบูน

โทรศัพท์ 0-3270-6033 และ

0-3270-6044 แฟกซ์ ต่อ 12

www.bangtaboon.go.th

e-mail : admin@bangtaboon.go.th



